



ประกาศสำนักกรรมการ ๑
เรื่อง นโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยสำนักกรรมการ ๑ ได้ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป จึงได้กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงและนโยบายการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันจะทำให้ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน และเพื่อให้บุคลากรของสำนักกรรมการ ๑ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและมีจิตบริการ สำนักกรรมการ ๑ จึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” เพื่อบรรณงค์ให้บุคลากรของสำนักกรรมการ ๑ ทุกระดับ งดรับและงดให้ของขวัญกับผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ อันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ สำนักกรรมการ ๑ ขอน้อมรับความปรารถนาดีในไมตรีจิตของผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

๑. บุคลากรของสำนักกรรมการ ๑ ทุกระดับ งดรับและงดให้ของขวัญกับผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกช่วงเทศกาล
๒. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยมควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี แทนการให้ของขวัญ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ญ.ร.

(นางยุวดี รูปขจร)

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ ๑

ความหมาย

การงดรับ - งดให้ "ของขวัญ" กับบุคคลภายนอกของสำนักกรรมาธิการ ๑ มีความหมาย ๒ ประการ ดังต่อไปนี้

๑. ของขวัญ หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใดๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ หรือประโยชน์อื่น ๆ ที่มีมูลค่า สำหรับให้และหรือได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงาน ในราชการปกติ

๒. ของขวัญ หมายถึง สิ่งนี้อาจคิดราคาเป็นเงินได้หรือไม่อาจคิดราคาเป็นเงินได้

- ของขวัญที่คิดราคาเป็นเงินได้ (Tangible Gifts) หมายถึง สินค้าบริโภคต่าง ๆ ความบันเทิง การต้อนรับ การให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำนัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น

- ของขวัญที่คิดราคาเป็นเงินไม่ได้ (Intangible Gifts and Benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ เช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์ มากกว่าคนอื่น ๆ



(นางมนทิรา ยอมเจริญ)

ผบ.กลุ่มงานบริหารทั่วไป




(น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย)

ผบ.กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมการ



(นางอุมภาพร สายสุวรรณ)

ผบ.กลุ่มงานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์



(น.ส.ลัทธินพรพรณ แสงสีทอง)

ผบ.กลุ่มงานคณะกรรมการการคมนาคม



(นายภาสตันต์ เงามสุภธน)

ผบ.กลุ่มงานคณะกรรมการการเงิน การคลัง
การธนาคาร และสถาบันการเงิน



(น.ส.พุทธิรักษา สุตะบุตร)

ผบ.กลุ่มงานคณะกรรมการการพลังงาน



(น.ส.สิรภัทร พิมพ์แก้ว)

ผบ.กลุ่มงานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม



(นายกมลชัย แสงศรีคำ)

รชก.กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ ๒



(นายวุฒิชัยย์ ลีละวัฒนพงษ์)

นิติกร/นักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ชำนาญการพิเศษ

รชก.กลุ่มงานคณะกรรมการวิสามัญ ๑